



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	นายเพชร บัวสุวรรณ
๓	นางสาวอรพร ทองศิริ
๔	นางสาวจันจิรา สิทธิศักดิ์
๕	นางสาวเต็มตา มาเม่น

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่งต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	วันเดือนปี	เวลา	สถานที่สอบ	ประเมินสมรรถนะ
เจ้าพนักงาน สัตวบาล	๒๖ กันยายน ๒๕๖๕	๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.	ห้องประชุม ชั้น๑ อาคาร๑ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เพชรบุรี	ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ ๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒.๓ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒.๔ มีทักษะในการแก้ปัญหา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
	๒๗ กันยายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	ห้องประชุม ชั้น๑ อาคาร ๑ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เพชรบุรี	ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจาและวุฒิภาวะ อารมณ์ ๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

ให้ลงชื่อก่อนเข้าสอบ ๑๐ นาที เพื่อรับฟังการอธิบายวิธีการสอบ และเมื่อเลยเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าสอบ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม หากไม่มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกรัตน์ คัมกระ)

ประธานคณะกรรมการเลือกสรรและสรรหา